



แจกแล้ว แจกอีก แจกเงินล้าน! แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต



▲ ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 จากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 4

กระทรวงการคลังมอบโชคเงินล้านในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 4 แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) รวม 1,012 รางวัล มูลค่า 6.9 ล้านบาท ซึ่งพบว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตครอบคลุมทุกหมวดร้านค้า ทั้งสถานบริการน้ำมัน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้เงินสดและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด

การมอบรางวัลครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ซึ่ง **ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง** ได้มอบรางวัลรางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ **บริษัท ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม** เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาทนราชพฤกษ์ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำหรับร้านค้า

ส่วนนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท แก่ผู้โชคดีจากการใช้บัตรเดบิต ได้แก่ **นายเจษฎา โยธิกุล** ซึ่งเป็นผู้ใช้บัตรเดบิตทดแทนการใช้เงินสดในชีวิตประจำวันในทุกหมวดการใช้จ่าย นอกจากนี้นายเจษฎา ผู้โชคดีจากการใช้บัตรเดบิตครั้งนี้เคยได้รับรางวัลที่ 7 ในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งตอกย้ำว่า “ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งมีสิทธิ์มาก”

โอกาสเดียวกันนี้ นายพรชัย สุระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสุวัฒน์ เตชะวัฒน์วรธนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

สำหรับการมอบรางวัลอื่นๆ ได้แก่ รางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท รวม 10 รางวัล แก่ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเดบิตรางวัลที่ 2-7 มูลค่า 100,000 บาท ลดหลั่นจนถึง 2,000 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวม 4.6 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของผู้โชคดี

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตยังคงเดินหน้าแจกรางวัลอย่างต่อเนื่องอีก 8 ครั้ง จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 (ใช้ข้อมูลจากการชำระค่าสินค้าและบริการในเดือนเมษายน 2561) มีรางวัลด้านผู้ใช้บัตรเดบิต 1,001 รางวัลต่อเดือน และด้านร้านค้า 6-30 รางวัลต่อเดือน รวมมูลค่าอีกกว่า 55.1 ล้านบาท การใช้จ่าย 1 ครั้งหรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 ลิทรี และประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ละครั้งแล้ว กรณีที่ติดต่อผู้รับรางวัลไม่ได้ กระทรวงการคลังจะเก็บรางวัลไว้ 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนที่ประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้สนับสนุนเงินรางวัล



▲ รางวัลที่ 1 ประเภทร้านค้า บริษัท ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม



▲ รางวัลที่ 1 ประเภทผู้ใช้บัตร นายเจษฎา โยธิกุล

**ติดตามข่าวสาร
กระทรวงการคลังได้ที่ :**

- www.mof.go.th
- สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
- MOF Channel
- pr_mof
- mof_news_station

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง